



รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง การพัฒนาทักษะการเล็รฟลูกโด่งกัฬาแบบมึนตึน โดยใ้แบบฝึกทักษะการเล็รฟ  
ลูกโด่งสำหรบันักเรียนระดับชั้นประกาศนึยบัตรวิชาชีฟ (ปวช.) ชั้นปีที 1 ภาคเรียนที  
2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

นางสาวพัชรึพร ศรีไชย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปีการศึกษา 2 / 2562

## บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย	การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกโด่งกีฬาแบดมินตัน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกโด่งสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ชื่อผู้วิจัย	นางสาวพัชรพร ศรีไชย
ตำแหน่ง	ครูผู้ช่วย
แผนกวิชา	สามัญสัมพันธ์

งานวิจัยในชั้นเรียนนี้ มีจุดมุ่งหมายการพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกโด่งกีฬาแบดมินตัน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกโด่งสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ห้อง 1 สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน ที่มีคะแนนจากการทำการทดสอบการเสิร์ฟลูกโด่งกีฬาแบดมินตัน รายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ รหัสวิชา 20000-1603 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ในทักษะการเสิร์ฟลูกโด่งกีฬาแบดมินตัน และคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมไม่เป็นไปตามเกณฑ์

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง การพิจารณาคะแนนจากแบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกโด่งกีฬาแบดมินตันมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ และพบว่ามึนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับการพัฒนาการฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกโด่งกีฬาแบดมินตัน โดยใช้แบบฝึกการเสิร์ฟลูกโด่งของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกโด่งกีฬาแบดมินตัน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกโด่งสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พบว่านักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทักษะการพัฒนาการเสิร์ฟลูกโด่งของกีฬาแบดมินตันที่ดีขึ้น คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกโด่งในกีฬาแบดมินตันในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก